

## หวั้ดหุมุระบาคในเม้กซโกตายเกือบร้อย

(27/4/2552)

### เอพีสรุปลความคืบหน้าจากทั่วโลกเกี่ยวกับการระบาดของโรคไขหวัดหุมุในมนุษย์จนถึงวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น เสียชีวิตกว่า 100 ราย

(27เม.ย.) สำนักข่าวเอพีสรุปลความคืบหน้าจากทั่วโลกเกี่ยวกับการระบาดของโรคไขหวัดหุมุในมนุษย์จนถึงวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น เสียชีวิตกว่า 100 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิต รวม 86 คนในเม้กซโก ในจำนวนนี้มี 22 คนที่ยืนยันว่าเสียชีวิตจากโรคนี้ ส่วนอีก 64 ยังแค่สงสัย

ยอดผู้ป่วย มีทั้งที่ยืนยันแล้วและสงสัยรวมจำนวน 1,384 คนในเม้กซโก ; ยืนยันแล้ว20 คนในสหรัฐฯ ; ต้องสงสัยว่าอาจป่วยเพราะโรคนี้ 10 คนที่นิวซีแลนด์ ; ยืนยันว่าป่วยโรคนี้6 คนในแคนาดา ; ต้องสงสัย 7 คนที่สเปน กับที่ฝรั่งเศสและอิสราเอลชาติละ 1 คน

(ทางด้านเอเอพีรายงานด้วย มีผู้ต้องสงสัย 9 คนในโคลัมเบียที่เดินทางกลับมาจากเม้กซโก กับ 2 คนที่แคว้นสกอตแลนด์ของอังกฤษที่ป่วยหลังเดินทางกลับจากเม้กซโกในสัปดาห์นี้ด้วย)

จุดที่เกิดการระบาดในเม้กซโก คือใน 17 รัฐ รวมทั้งที่กรุงเม้กซโกซิตี ,รัฐเม้กซโก เวรากูซ , โออาซากา,บาฮา กาลิฟอร์เนีย และ ชัน ลุยส์ โปโตซี ซึ่งในบางแห่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมด้วย แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าการระบาดเกิดขึ้นในส่วนใดบ้างของแต่ละเมืองหรือแต่ละรัฐ

จุดที่เกิดการระบาดในสหรัฐฯ คือ รัฐแคลิฟอร์เนีย,แคนซัส,นิวยอร์ก,โอไฮโอ และเท็กซัส

มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เม้กซโก รวมทั้งการที่กรุงเม้กซโกซิตี มีการแจกผ้าปิดปากปิดจมูกสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด ตามระบบขนส่งมวลชนใต้ดิน มีการยกเลิกการจัดงานสาธารณะทุกรูปแบบ ปิดโรงเรียนและสถานที่สาธารณะต่างๆ และเลื่อนกำหนดการทางศาสนาต่างๆของโบสถ์ ประธานาธิบดีฟิเลียเป คาลเดอรอนได้เพิ่มอำนาจในด้านต่างๆ รวมทั้งในการแยกผู้ติดเชื้อออกจากสาธารณชน

มาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก รวมทั้งการที่ท่าอากาศยานต่างๆทำการกั้นกรองหาผู้ป่วยที่เดินทางไปจากเม้กซโก ประเทศจีน รัสเซีย และได้หวั้นมีแผนจะกักกันตัวผู้มีอาการของโรค ส่องกงกับเกาหลีใต้บอกค่าเดือนไม่ให้พลเมืองของตน เดินทางไปที่กรุงเม้กซโกซิตีกับอีกสามจังหวัด ส่วนอิตาลี โปแลนด์ และเวเนซุเอลา เดือนพลเมืองให้เลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ๆมีการระบาดของโรค ทั้งที่เม้กซโกและสหรัฐฯ

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสหรัฐฯ รวมทั้งกำลังมีการนำวัคซีนทามิฟลูจำนวนประมาณ 12 ล้านชุดออกจากคลังเก็บของรัฐบาลกลาง เพื่อจัดส่งไปให้รัฐต่างๆ ขณะนี้นักท่องเที่ยวตามแนวชายแดน ได้รับคำร้องขอไม่ให้เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ ขณะที่โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมตอนปลาย"เซนต์ ฟรานซิส" ซึ่งพบผู้ที่ยืนยันว่าติดเชื้อ 8 คน จะปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์กับวันอังคาร

---

แหล่งข่าว: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก